

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án thực hiện dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; Sở Nội vụ báo cáo để xuất chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình khai thác cát

và đề án xây dựng hệ thống giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học phí học chương trình độ trung cấp, cao đẳng; đào tạo chương trình chất lượng cao và hỗ trợ học phí học chương trình độ trung cấp, cao đẳng; đào tạo chương trình chất lượng cao và hỗ trợ học phí học chương trình độ trung cấp, cao đẳng; làm rõ tính hiệu quả của đề án khi triển khai; tham khảo thực tiễn triển khai ở một số địa phương để từ đó có cách làm hiệu quả. Đồng thời, phải nghiên cứu kỹ cơ chế quản lý, giám sát, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan khi triển khai thực hiện đề án.

Đối với báo cáo của Sở Nội vụ, đồng chí thống nhất với đề xuất chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không chuyên trách ở cấp xã

Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với quan điểm, chủ trương và đề xuất nêu trong báo cáo phương án thực hiện dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. Đồng chí cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung liên quan đến dự án, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện báo cáo và lên các phương án triển khai tiếp theo của dự án, bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó trình UBND tỉnh xem xét trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Đối với báo cáo của Sở Nội vụ, đồng chí thống nhất với đề xuất chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

đôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu, thống nhất để xuất mức hỗ trợ phù hợp với quy định chung và điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cần thiết của việc ban hành đề án xây dựng hệ thống giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại hội nghị. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, làm rõ tính hiệu quả của đề án khi triển khai; tham khảo thực tiễn triển khai ở một số địa phương để từ đó có cách làm hiệu quả. Đồng thời, phải nghiên cứu kỹ cơ chế quản lý, giám sát, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan khi triển khai thực hiện đề án.

Đối với báo cáo của Sở Y tế, đồng chí cơ bản thống nhất với

các nội dung dự thảo quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Về chính sách hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; đào tạo chương trình chất lượng cao và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát lại để chính sách phát huy hiệu quả cao nhất, làm sao phải đáp ứng được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, rà soát lại các đối tượng được hỗ trợ bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tính hiệu quả khi triển khai.

**DUY TÙNG****ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...**

(Tiếp theo trang 1)

đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương cần rà soát lại một số công việc có liên quan đến dự án để giải quyết kịp thời những vướng mắc khi triển khai

thực hiện. Các tỉnh có dự án đi qua phải có trách nhiệm, chủ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận

động các hộ dân bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận để hoàn thành giải phóng mặt bằng về khoảng 90%, hành lang tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Yêu cầu nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các

đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại để thực hiện dự án. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cần xác định vai trò

chủ đầu tư dự án, thực hiện đúng trách nhiệm, đơn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đơn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực tại các điểm thi công theo đúng thời gian cam kết.

**GÓP Ý VÀO DỰ THẢO...**

(Tiếp theo trang 1)

tăng cường đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt nghiên cứu tập trung dân chủ; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững. Các cấp ủy thường xuyên được quan tâm kiện toàn, bổ sung, thay thế đội ngũ cán bộ cấp ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan,

đơn vị, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Nội dung sinh hoạt đảng từng bước được đổi mới, chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; vị trí, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng ngày càng được khẳng định, niềm

tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được quan tâm đúng mức góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng

ngày càng được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến cụ thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu; bộ phận biên tập sẽ tổng hợp đầy đủ, trên cơ sở đó nghiên cứu, xem xét, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, góp phần hoàn thiện dự thảo báo cáo đạt chất lượng.

**THU HOAI****TỔ CHỨC TÔN VINH, TRI ÂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị đánh giá việc tổ chức cần được triển khai kịp thời, chu đáo và thiết thực. Đây là hoạt động lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm

sâu sắc của tỉnh với các đồng chí đã có công lao to lớn trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nên rất cần sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, chu đáo, toàn diện về nội dung, bảo đảm thiết thực trong các hoạt

động đồng thời qua đó tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống anh dũng đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và những đóng góp của tỉnh Thái Bình trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngoài ra, các ý kiến cũng đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng, tránh việc trung

lập hoặc bỏ sót đối tượng. Cán bộ, đảng viên cần tiếp cận đại biểu, bố trí nơi ăn nghỉ, quà tặng cũng như việc chủ trì, tổ chức thăm hỏi các đối tượng tôn vinh, tri ân tại các địa phương...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất cao với ý kiến của các đại biểu. Cần

cứ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ sớm hoàn thiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân, thăm hỏi, động viên và tổ chức gặp mặt cấp tỉnh chuyên sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong tháng 4/2024.

**HỘI CỤ CHIẾN BINH TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền..., đóng góp

tích cực cho sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cộng tác viên, cán bộ, hội viên CCB trong những năm qua. Các CCB đã luôn đồng hành, đi trước, đi

cùng và đi sau trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần ổn định tư tưởng nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Năm 2024, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động tới thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cán

bộ, hội viên CCB, nhất là những CCB làm công tác tuyên giáo ở cơ sở chủ động nắm bắt thông tin, tình hình thời sự trong nước và quốc tế để từ đó tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Các cấp hội CCB tăng cường phối hợp với các cơ quan

báo chí đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cán bộ, hội viên CCB tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh. Hội viên CCB tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tâm huyết, niềm đam mê của bản thân đối với công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh từ cơ sở.

**ĐOÀN ĐẠI BIỂU...**

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng giới thiệu dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp.

các sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu sang gần 30 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Myanmar... Ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty còn là đơn vị điển hình của tỉnh về các hoạt động xã hội, từ thiện, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động.

Các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao sự bất phá mạnh mẽ của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, đặc biệt về hệ thống nhà máy, dây chuyền sản xuất, tâm huyết của lãnh đạo Công ty trong sản xuất, kinh doanh

cũng như các hoạt động xã hội, từ thiện. Các đại biểu mong muốn sẽ được giới thiệu các doanh nghiệp ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng đến để trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời chúc Công ty ngày càng có thêm nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước và quốc tế.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu dự hội nghị cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư).

**TIẾN HẢI  
Tuyên truyền, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho giáo viên, học sinh**

Chiều ngày 12/3, tại Trường Tiểu học và THCS Đông Phong, Công an huyện Tiến Hải phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho gần 1.000 giáo viên, học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, giáo viên, học sinh được phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, nhất là kỹ năng xử

lý các tình huống cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà, nơi tập trung đông người. Đồng thời, được giới thiệu mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng"; các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH thông dụng và phương tiện chữa cháy, CNCH của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, kim cộng lực, máy cắt cầm tay, lăng phun nước, xe chữa cháy,

xe CNCH, xe thang, máy bơm chữa cháy... Ngoài ra, giáo viên, học sinh được hướng dẫn trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH.

Qua buổi tuyên truyền góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH cho giáo viên, học sinh các trường; bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại trường học và gia đình, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra.

**TRẦN TUẤN**

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy.

**Phấn đấu hết quý III/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội người cao tuổi tại các địa phương**

Sáng ngày 12/3, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác NCT năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác NCT tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu NCT, chiếm trên 16% dân số. Năm 2023, công tác trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho NCT được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã huy động 9.500 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 25 triệu lượt NCT và người có hoàn cảnh khó khăn, tăng 3.612 tỷ đồng so với năm 2022. Đã có trên 95% NCT được cấp thẻ BHYT; khoảng 10.000 NCT đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội; khoảng 1,2 triệu NCT hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, đời sống vật chất, tinh thần của NCT ngày càng được cải thiện, đặc biệt là NCT có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ NCT tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở khu vực nông thôn đạt khoảng 30%, khu vực thành thị đạt trên 70% tổng số NCT. Hàng năm, có khoảng 1 triệu NCT được tổ chức chúc tết, mừng thọ.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã đồng ý nhiều ý kiến, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong triển khai công tác NCT thời gian qua, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt công tác NCT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác NCT năm 2023. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác NCT trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030. Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ NCT sinh sống tại gia đình, cộng đồng. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT.

Đồng chí yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành chỉ thị về việc kiện toàn các tổ chức hội, phấn đấu hết quý III/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội tại các địa phương. Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thơ ca, thể dục thể thao, dưỡng sinh, dân vũ..., qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT.

**BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH****Phẫu thuật tim hở và can thiệp tim mạch cho 7 bệnh nhi**

Bệnh nhi được phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Sáng ngày 12/3, Bệnh viện Nhi Thái Bình thực hiện phẫu thuật tim hở và can thiệp tim mạch cho 7 bệnh nhi.

Sau thành công của 2 ca phẫu thuật tim hở năm 2023, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp tục thực hiện phẫu thuật tim hở cho 2 bệnh nhi bị thông liên thất và can thiệp tim mạch cho 5 bệnh nhi mắc bệnh tim. Các ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn từ Bệnh viện Nhi Trung ương. 2 bệnh nhi được phẫu thuật có địa chỉ tại huyện Tiến Hải và Quỳnh Phụ, trong đó có bệnh nhi 9 tháng tuổi.

Phẫu thuật tim hở được xem là kỹ thuật đỉnh cao của ngoại khoa về kỹ năng y phẫu ở trình độ cao, yêu cầu chuyên môn khắc khe, nghiêm ngặt mới bảo đảm hiệu quả việc sửa chữa, bảo tồn chức năng tim ở mức độ tối đa. Để thực hiện phẫu thuật tim hở, các bác sĩ phải sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ cho tim và phổi. Việc thực hiện thành công các ca phẫu thuật tim hở thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của Bệnh viện Nhi Thái Bình trong triển khai kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp bệnh nhân được phẫu thuật ngay tại tỉnh, giảm chi phí, thời gian điều trị. Dự kiến trong năm 2024 Bệnh viện sẽ phẫu thuật tim hở cho 10 bệnh nhi; can thiệp tim mạch cho 35 bệnh nhi.

Để hỗ trợ các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, ngoài việc trao quà cho các cháu, thời gian qua Bệnh viện Nhi Thái Bình đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay giúp đỡ. Ngày 12/3/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư IZI Group đã trao tặng hơn 146 triệu đồng cho chương trình phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Đây là sự động viên, hỗ trợ kịp thời với các gia đình có con mắc bệnh tim phải phẫu thuật.

**HOANG LÃNH****THÀNH PHỐ****Huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất**

Sáng ngày 12/3, Ban CHQS thành phố Thái Bình khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2024.

Trong 1 tháng, hơn 570 dân quân tự vệ năm thứ nhất chia thành 4 cụm huấn luyện sẽ được bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, thực hành bản đàn tập, ném lựu đạn xa trúng đích, gói buộc lựu đạn nổ, tháo lắp súng AK, kỹ thuật băng bó cứu thương.

Thông qua huấn luyện giúp lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất của thành phố nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; từng bước sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

**TIẾN ĐẠT**